



ที่ รย ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๕๘

ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาควิชาความรู้ความสามารถ
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง
นายกเทศมนตรีเมืองมาตาพุด และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย ๐๐๒๓.๒/ว ๙๒๔ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดระยองได้แจ้งว่า สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ได้มีประกาศรับสมัครสรรหา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพิทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ในตำแหน่งต่าง ๆ โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

จังหวัดระยอง ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ว่าบัดนี้ได้ปิดรับสมัครการสรรหา
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล และประธานอนุกรรมการสรรหา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้ลงนาม
ในประกาศดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่ง
สายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง
สายงานผู้บริหาร ภาควิชาความรู้ความสามารถ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาควิชาความรู้ความสามารถ
ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

๓. ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่ง
สายงานผู้บริหาร เรื่อง การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสรรหา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

จังหวัดระยอง จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้แก่ข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ขอให้ดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง <http://rayonglocal.go.th> ,
www.dllocalapp2564.com เพื่อปิดประกาศในที่เปิดเผยด้วย จักขอบคุณยิ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้ง
เทศบาลตำบลทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ นาคเนียม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘-๖๙๔๑๙๑-๓